



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ส่วนเลขานุการ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๕๘ ๐๓๔๒ ต่อ ๓๒๐๑-๕
ที่ กฟก ๐๑๐๐/ว ๙๙/๙ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง คำสั่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาแผนและโครงการ
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

เรียน รองเลขาธิการ / ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ / ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย / ผู้อำนวยการสำนักบริหาร /
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ / ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร /
ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร / ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ ๑ /
ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ ๒ / ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ ๓ /
ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ ๔ / หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัด

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
พัฒนาเกษตรกรที่ ๓๗๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาแผนและ
โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มาเพื่อทราบและดำเนินการ ทั้งนี้ ให้แจ้งพนักงานในสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง
ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายวัชรพันธุ์ จันทรวงศ์)

เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร



คำสั่งสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ที่ ๓๗๑ /๒๕๕๙

เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

เพื่อให้การดำเนินกิจการของสำนักงานสาขาจังหวัดเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ จึงออกคำสั่ง เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ดังนี้

๑. ให้องค์กรเกษตรกรเสนอแผนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมโครงการที่อยู่ในแผนที่ต้องการขอสนับสนุนงบประมาณกู้ยืม ไม่เกิน ๑ โครงการ และ ไม่จำกัดงบประมาณ ต่อสำนักงานสาขาจังหวัด

๒. ให้อนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด และ หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัด พิจารณากลับกรองแผนและโครงการถึงความเป็นไปได้และเหมาะสมถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ พร้อมทั้งให้นำตัวชี้วัดความเข้มแข็งตามประกาศสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เรื่อง หลักเกณฑ์ตรวจสอบแผนและโครงการขององค์กรเกษตรกร ฉบับลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มาประกอบการพิจารณาถึงความสามารถในการดำเนินการตามแผนและโครงการให้บรรลุผลด้วย

๓. กรณีตามข้อ ๒ หากพบว่าองค์กรเกษตรกรยังไม่มี ความเข้มแข็งที่จะสามารถดำเนินการโครงการที่ขอกู้ยืมได้ ให้แนะนำองค์กรเกษตรกรเสนอโครงการด้านการพัฒนาความเข้มแข็งที่อยู่ในแผนที่เสนอนั้นมาแทนโครงการกู้ยืม โดยสำนักงานและคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพิจารณาสนับสนุนโครงการในรูปเงินอุดหนุนไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท นำไปพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรไปสู่ระดับที่สูงกว่าเพื่อจะได้นำโครงการอื่นที่อยู่ในแผนที่เสนอขอกู้ยืมกับกองทุนเมื่อมีความเข้มแข็งแล้วต่อไป ในกรณีนี้ ให้อนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพิจารณาอนุมัติแผนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรตามการมอบหมายอำนาจหน้าที่จากคณะกรรมการบริหาร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑ และให้หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าวให้กับองค์กรเกษตรกร ตามการมอบอำนาจของเลขาธิการตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๒ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้สำนักงานสาขาจังหวัดจัดส่งเอกสารแผนและโครงการที่ได้รับอนุมัติต่อเลขาธิการและคณะกรรมการบริหารต่อไป

๔. กรณีที่องค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ให้สำนักงานสาขาจังหวัดและอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด ร่วมกันกลับกรองโดยพิจารณาโครงการที่จะเป็นต้นแบบของการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในจังหวัด ๑ โครงการหรือหลายโครงการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินงบประมาณที่จัดสรรให้กับสำนักงานสาขาจังหวัด ๑.๕ ล้านบาท เสนอต่อสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

๕. ในกรณีที่สำนักงานสาขาจังหวัด เห็นว่ามีโครงการที่เหมาะสมควรเป็นต้นแบบการฟื้นฟูในระดับภูมิภาค ให้สำนักงานสาขาเสนอต่อสำนักกิจการสาขาภูมิภาค และร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของโครงการดังกล่าว โดยให้สำนักกิจการสาขาภูมิภาคจัดทำขั้นตอนเช่นเดียวกับข้อ ๔ โดยเสนอหนึ่งโครงการหรือหลายโครงการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงิน ๔ ล้านบาทต่อภูมิภาค

/๖. ในการ...

๖. ในการดำเนินการให้สำนักงานสาขาจังหวัด หรือ สำนักกิจการสาขาภูมิภาค ตามแต่กรณี ลงประชุมองค์กรเกษตรกรก่อนการอนุมัติแผนหรือโครงการก่อน พร้อมส่งภาพถ่ายการประชุมทำความเข้าใจแนบมาพร้อมโครงการ ห้ามไม่ให้ใช้ระบบจัดทำแบบฟอร์มเอกสารให้เกษตรกรลงชื่อโดยไม่มีการประชุมทำความเข้าใจ และโครงการต้องเกิดจากความเห็นและความต้องการของเกษตรกร การจัดทำโครงการใดที่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการไม่มีส่วนร่วม และไม่ทราบเนื้อหาของโครงการที่ตนเองลงนาม และหากโครงการใดที่องค์กรเกษตรกรได้รับเงินและไม่มีดำเนินการตามโครงการ ให้ถือว่ากองทุนได้รับความเสียหาย ซึ่งหัวหน้าสำนักงานสาขาต้องรับผิดชอบ

๗. ให้สำนักงานสาขาจังหวัด หรือ สำนักกิจการสาขาภูมิภาค ตามแต่กรณี ดำเนินการตามข้างต้นให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หากเมื่อครบกำหนดและไม่แล้วเสร็จ ให้ส่งเงินอุดหนุนหรือตัดกรอบเงินกู้ยืมที่ได้รับจัดสรรของแต่ละสาขาจังหวัดในส่วนที่เหลือ และให้นำมาจัดสรรใหม่ให้กับสาขาจังหวัดอื่นที่มีโครงการเสนอจำนวนมาก

๘. ให้สำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดส่งโครงการที่ขอเงินอุดหนุนกลับคืนสำนักงานสาขาจังหวัด เพื่อดำเนินการตามหลักการกระจายอำนาจ

๙. ให้สำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ส่งโครงการกู้ยืมที่ไม่มีแผนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมาด้วยกลับคืนสำนักงานสาขาจังหวัด เพื่อแจ้งองค์กรเกษตรกรจัดทำแผนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมเสนอโครงการที่อยู่ในแผนขึ้นมาใหม่

๑๐. ให้สำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นำแผนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมโครงการขององค์กรเกษตรกรที่อยู่ในแผนดังกล่าว ไม่ว่าโครงการจะของงบประมาณเท่าใด หรืออยู่ในอำนาจอนุมัติของผู้ใดต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาร่วมกับเลขาธิการ ถึงความเป็นไปได้และเหมาะสม แล้วจึงจะแยกการอนุมัติให้เป็นไปตามอำนาจตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายของแต่ละส่วนต่อไป

๑๑. ให้สำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดทำคู่มือการพิจารณาอนุมัติแผนและโครงการ และดำเนินการจัดอบรมพนักงานสาขาจังหวัด ถึงขั้นตอนและวิธีการต่างๆ อนุมัติโครงการให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารมีมติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายวัชรพันธุ์ จันทรขจร)

เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร